

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาระไ้

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาระไ้

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระเ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาระไ้ เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลง

รายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) สืบเนื่องจากหลายทศวรรษที่ผ่านมา สภาวะทางสังคมการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป จนเกิดโรคติดต่อที่เป็นโรคประจำถิ่น หรือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งหมายความรวมถึงโรคติดต่ออุบัติซ้ำ เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ เช่น โรคติดต่อที่ป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ โรคติดต่อที่ก่อให้เกิดอันตรายในมนุษย์มีสาเหตุมาจากสัตว์หรือสัตว์ป่า และพฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเองที่และบุคคลในครอบครัวที่เหมาะสม

จากสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบว่าตำบลบาระไ้ มีโอกาสพบผู้ป่วยอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จากสถิติข้อมูลการระบาด พบว่า ปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H๑N๑ จำนวน ๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๖๓๘.๖๕ และพบผู้ป่วยโรคหัด จำนวน ๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๑๗๘.๒๓ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จำนวน ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๒๙.๗ และโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๒๘๒.๑๙ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (อัตราป่วยต่อแสนประชากรไม่เกิน ๕๐)

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตำบลบาระไ้ ยังพบผู้ป่วยอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำเกิดขึ้นทุกปี ดังนั้นทีม SRRT ตำบลบาระไ้ จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในพื้นที่ได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระเ จึงได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ ขึ้น

๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูทีม SRRT ระดับตำบล ให้ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่
๓. เพื่อลดการเกิด และการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
๔. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคไข้เลือดออก